

Số: 1680 /BXD-VLXD

V/v: Trả lời công văn số 8376/BTC-TCT về bột cao lanh xuất khẩu.

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2014

Kính gửi: Bộ Tài chính

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 8376/BTC-TCT ngày 24/6/2014 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến về sản phẩm bột cao lanh được sản xuất từ quặng nguyên khai để xuất khẩu. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 09/01/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản. Theo đó cũng đã hạn chế việc xuất khẩu khoáng sản thô và khuyến khích việc khai thác, chế biến sâu khoáng sản nhằm tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao.

Tại Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng cũng đã quy định rõ: “Chế biến khoáng sản là quá trình hoạt động phân loại, làm giàu khoáng sản hoặc hoạt động khác nhằm đạt các chỉ tiêu của nguyên liệu hoặc sản phẩm cho các lĩnh vực sử dụng”.

Kaolin (cao lanh) là một khoáng sản phi kim được hình thành do quá trình phong hóa đá gốc chứa trường thạch. Cao lanh là loại khoáng sản quan trọng và được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Sản xuất đồ gốm sứ, vật liệu chịu lửa, sản xuất nhôm, chất độn sơn, cao su, giấy, xi măng trắng,...

Sản phẩm bột cao lanh siêu mịn của Công ty TNHH KPC theo qui trình công nghệ sản xuất như mô tả tại công văn số 8376/BTC-TCT của Bộ Tài chính là khoáng sản đã được chế biến theo công nghệ sàng, tuyển để làm giàu quặng nguyên khai (Tăng hàm lượng các khoáng chất có ích và giảm các tạp chất có hại trong quặng) được sử dụng làm nguyên liệu cho lĩnh vực gốm sứ. Chỉ tiêu phân tích thành phần cỡ hạt và thành phần hóa sau chế biến của các mẫu thí nghiệm tại đơn hàng xuất khẩu (Theo hồ sơ xuất khẩu của Công ty gửi kèm theo) như sau:

- Thành phần cỡ hạt: Từ 5,8 $\mu$ m đến 17 $\mu$ m
- Thành phần hóa: Hàm lượng Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: Từ 28,04 % đến 34,89 %

Hàm lượng Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: Từ 0,22 % đến 0,53 %

Với các chỉ tiêu nêu trên, bột cao lanh siêu mịn đề nghị xuất khẩu của Công ty TNHH KPC đủ điều kiện để xuất khẩu theo Phụ lục 1 tại Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng và là sản phẩm đã qua chế biến thành sản phẩm khác.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu sản phẩm bột cao lanh siêu mịn của Công ty TNHH KPC, đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu và phối hợp thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Tổng Cục thuế
- Lưu: VT, VLXD.

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**

**(đã ký)**

**Nguyễn Trần Nam**